

บทความ ขอตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูล

วรรณภา ตรีมหาโชค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง

เคยยกกรณีตัวอย่างให้อ่านกันหลายครั้งแล้ว กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ตอบหนังสือของประชาชนในเวลาที่กำหนดหรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ใช้สิทธิร้องเรียนหรืออุทธรณ์ต่อไป แต่หากตอบว่าไม่มี สูญหาย ท่านยังใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ ได้อีกค่ะ

นายทิเวชา ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูต่อศาลจังหวัดหนองบัวลำภู กรณีถูกลงโทษทางวินัยฐานปลอมลายมือผู้อื่น และขออำนาจศาลเรียกพยานเอกสารจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตนเองได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง (ฉบับจริง) จำนวน ๕ แผ่น ที่ผู้ร้องเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูมีหมายเรียก แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ว่า หนังสือฉบับดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนรับในระบบงานสารบัญ จึงไม่ปรากฏต้นฉบับจริง ปรากฏเพียงฉบับถ่ายสำเนาที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายทิเวชา ไม่เชื่อคำชี้แจงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ชี้แจงต่อศาล นายทิเวชา จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเข้าตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีหรือไม่มีจริงต่อไป

คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบฯ เห็นว่า นายทิเวชา อ้างว่าได้ใช้สิทธิคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง โดยการเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาสีน้ำเงินจำนวน ๕ แผ่น แต่ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่า นายทิเวชา ไม่ได้คัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการฯ ไม่ปรากฏว่า หน่วยงานได้มีการรับหนังสือคัดค้านของผู้ร้องไว้และผู้ร้องไม่มีหลักฐานใดมายืนยัน ดังนั้น จึงเชื่อว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ร้องขอ จึงให้ยุติเรื่อง

เคยพบค่ะว่า ผู้ร้องมีหนังสือถึงหน่วยงาน แต่ส่งตัวถ่ายสำเนาไปแล้วเก็บตัวจริงไว้กับตัว กรณีนี้เราควรส่งหนังสือฉบับตัวจริงให้หน่วยงานและเก็บสำเนาหนังสือรวมทั้งหลักฐานการรับหนังสือของเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและติดตามเรื่อง เพื่อยืนยันว่าหน่วยงานได้รับเรื่องแล้วแน่นอน